
BORGARRÁÐ 1. september 2022: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um
leigubílanotkun starfsfólks – MSS22090012

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um leigubílanotkun embættismanna,
starfsmanna skrifstofa sviða og nefnda og kostnað henni tengdri. Óskað er upplýsinga um
síðustu 5 ár þar sem gert er ráð fyrir að Covid árin tvö séu varla marktæk í þessu sambandi.


